



ที่ มท ๐๓๐๓/ว ๒๐๓๐๗

ถึง ที่ทำการปกครองจังหวัด ทุกจังหวัด

ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ในประเทศไทย ซึ่งเป็นโรคอุบัติใหม่ที่ยังไม่มียารักษาและวัคซีนป้องกัน และยังไม่สามารถคาดการณ์ได้ว่าการระบาดของโรคดังกล่าวจะสิ้นสุดลงเมื่อใด ซึ่งเป็นภัยพิบัติสาธารณะที่ส่งผลกระทบต่อชีวิตและสุขภาพอนามัยของประชาชน และต่อความมั่นคงทางเศรษฐกิจของประเทศอย่างยิ่งยวด ถือเป็นความจำเป็นเร่งด่วนที่ต้องแก้ไขสถานการณ์และหยุดยั้งการแพร่ระบาดของโรคดังกล่าว โดยเฉพาะอย่างยิ่งการสร้างความร่วมมือทางด้านสาธารณสุขของประเทศ เพื่อรองรับวิกฤตการณ์ที่เกิดขึ้น การเยียวยาประชาชน เกษตรกร และผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบตลอดจนการฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม

กรมการปกครองได้รับแจ้งจากกรมบัญชีกลางว่า เนื่องจากการเบิกจ่ายเงินจากคลังเพื่อแก้ไขปัญหา เยียวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ มีจำนวนแผนงานหรือโครงการจำนวนมาก ดังนั้น เพื่อให้รายงานการเงินสามารถแสดงข้อมูลการเบิกจ่ายเงินตามแผนงานหรือโครงการ ซึ่งจะเป็นประโยชน์ในการติดตาม ควบคุม กำกับ ดูแล การเบิกจ่ายเงินจากคลังของหน่วยงานของรัฐที่ได้รับการจัดสรรเงินดังกล่าว และกรมบัญชีกลางมีข้อมูลการใช้เงินประกอบการจัดทำรายงานการเงินแผ่นดินเสนอรัฐสภา เพื่อแสดงให้เห็นถึงประสิทธิภาพการใช้จ่ายเงินของหน่วยงาน รวมทั้งรัฐบาลสามารถนำข้อมูลการใช้เงินมาพิจารณากำหนดเชิงนโยบายในการบริหารประเทศต่อไป โดยให้มีการจำแนกข้อมูลการใช้จ่ายเงินหรือข้อมูลทางการเงินเพื่อจัดกลุ่มรายการทางการเงินที่มีลักษณะคล้ายคลึงกันไว้ด้วยกันผ่านการระบุรหัสบัญชีย่อย จึงได้กำหนดรหัสบัญชีย่อย เพื่อให้หน่วยงานใช้ในการบันทึกรายการขอเบิกเงินจากคลังในกรณีเบิกเป็นค่าใช้จ่าย ให้ใช้ชื่อบัญชีค่าใช้จ่ายช่วยเหลือตามมาตรการของรัฐ รหัสบัญชีแยกประเภท 5107010113 และระบุรหัสบัญชีย่อย ตามตารางรหัสบัญชีย่อยในบัญชีแยกประเภทของบัญชีค่าใช้จ่ายช่วยเหลือตามมาตรการของรัฐ รหัสบัญชีแยกประเภท 5107010113 เพื่อแก้ไขปัญหา เยียวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ทั้งนี้ ขอให้หน่วยงานที่ได้รับจัดสรรเงินเพื่อการดังกล่าวประสานกรมบัญชีกลาง (กองบัญชีภาครัฐ) ดำเนินการผูกความสัมพันธ์รหัสบัญชีย่อยกับรหัสหน่วยงานเพื่อใช้ในการบันทึกรายการขอเบิกเงินจากคลังต่อไป หากหน่วยงานใดได้บันทึกรายการขอเบิกเงินจากคลังไปแล้ว โดยใช้ชื่อบัญชีแยกประเภทอื่น และ/หรือ ไม่ได้ระบุรหัสบัญชีย่อย ให้บันทึกปรับปรุงบัญชี ด้วยคำสั่ง ZGL_JV หรือ Web Online บช 01 ประเภทเอกสาร JV รายละเอียดปรากฏตามสำเนาหนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค ๐๔๑๐.๓/ว ๓๓๑ ลงวันที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๓ ที่ส่งมาพร้อมนี้



กองคลัง
โทร./โทรสาร ๐ ๒๖๒๒ ๐๖๗๙
มท. ๕๐๗๔๙



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ปค. (กค.) โทร. ๐ ๒๒๒๕ ๗๙๖๓ ภายใน ๓๐๓๐ มท. ๕๐๗๔๙

ที่ มท ๐๓๐๓/ว ๓๓๓๗๓

วันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๖๓

เรื่อง การกำหนดรหัสบัญชีย่อยในการเบิกจ่ายเงินจากคลังเพื่อแก้ไขปัญหา เยียวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙

เรียน อธ.วปค. ผอ.สน. ทน.ผตปค. ผชช. ผช.ลธ. ศอบต. (ปค.) ผอ.กอง ล.ปค. ผอ.ศสป. ทน.กพร. ทน.กตภ. และ ทน.ศปท.ปค.

ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ในประเทศไทย ซึ่งเป็นโรคอุบัติใหม่ที่ยังไม่มียารักษาและวัคซีนป้องกัน และยังไม่สามารถคาดการณ์ได้ว่าการระบาดของโรคดังกล่าวจะสิ้นสุดลงเมื่อใด ซึ่งเป็นภัยพิบัติสาธารณะที่ส่งผลกระทบอย่างรุนแรงต่อชีวิตและสุขภาพอนามัยของประชาชน และต่อความมั่นคงทางเศรษฐกิจของประเทศอย่างยิ่งยวด ถือเป็นความจำเป็นเร่งด่วนที่ต้องแก้ไขสถานการณ์และหยุดยั้งการแพร่ระบาดของโรคดังกล่าว โดยเฉพาะอย่างยิ่งการสร้างความร่วมมือทางด้านสาธารณสุขของประเทศ เพื่อรองรับวิกฤตการณ์ที่เกิดขึ้น การเยียวยาประชาชน เกษตรกร และผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบตลอดจนการฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม

ปค. ได้รับแจ้งจากกรมบัญชีกลางว่า เนื่องจากการเบิกจ่ายเงินจากคลังเพื่อแก้ไขปัญหา เยียวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ มีจำนวนแผนงานหรือโครงการจำนวนมาก ดังนั้น เพื่อให้รายงานการเงินสามารถแสดงข้อมูลการเบิกจ่ายเงินตามแผนงานหรือโครงการ ซึ่งจะเป็นประโยชน์ในการติดตาม ควบคุม กำกับ ดูแล การเบิกจ่ายเงินจากคลังของหน่วยงานของรัฐที่ได้รับการจัดสรรเงินดังกล่าว และกรมบัญชีกลางมีข้อมูลการใช้จ่ายเงินประกอบการจัดทำรายงานการเงินแผ่นดินเสนอรัฐสภา เพื่อแสดงให้เห็นถึงประสิทธิภาพการใช้จ่ายเงินของหน่วยงาน รวมทั้งรัฐบาลสามารถนำข้อมูลการใช้จ่ายเงินมาพิจารณากำหนดเชิงนโยบายในการบริหารประเทศต่อไป โดยให้มีการจำแนกข้อมูลการใช้จ่ายเงินหรือข้อมูลทางการเงินเพื่อจัดกลุ่มรายการทางการเงินที่มีลักษณะคล้ายคลึงกันไว้ด้วยกันผ่านการระบุรหัสบัญชีย่อย จึงได้กำหนดรหัสบัญชีย่อย เพื่อให้หน่วยงานใช้ในการบันทึกรายการขอเบิกเงินจากคลังในกรณีเบิกเป็นค่าใช้จ่าย ให้ใช้ชื่อบัญชีค่าใช้จ่ายช่วยเหลือตามมาตรการของรัฐ รหัสบัญชีแยกประเภท 5107010113 และระบุรหัสบัญชีย่อย ตามตารางรหัสบัญชีย่อยในบัญชีแยกประเภทของบัญชีค่าใช้จ่ายช่วยเหลือตามมาตรการของรัฐ รหัสบัญชีแยกประเภท 5107010113 เพื่อแก้ไขปัญหา เยียวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ทั้งนี้ ขอให้หน่วยงานที่ได้รับจัดสรรเงินเพื่อการดังกล่าวประสานกรมบัญชีกลาง (กองบัญชีภาครัฐ) ดำเนินการผูกความสัมพันธ์รหัสบัญชีย่อยกับรหัสหน่วยงานเพื่อใช้ในการบันทึกรายการขอเบิกเงินจากคลังต่อไป หากหน่วยงานใดได้บันทึกรายการขอเบิกเงินจากคลังไปแล้ว โดยใช้ชื่อบัญชีแยกประเภทอื่น และ/หรือ ไม่ได้ระบุรหัสบัญชีย่อย ให้บันทึกปรับปรุงบัญชี ด้วยคำสั่ง ZGL_JV หรือ Web Online บช 01 ประเภทเอกสาร JV รายละเอียดปรากฏตามสำเนาหนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค ๐๔๑๐.๓/ว ๓๓๑๑ ลงวันที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๓ ที่ส่งมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางประทุม ช่างสลัก)

ผอ.กค.

กลุ่มงานบัญชี
รับที่ 1838
วันที่ ๙ ก.ค. ๒๕๖๓
เวลา 15.46 น.



กองคลัง ปค.
เลขที่รับ ๐1670
วันที่ ๒๙ ก.ค. ๒๕๖๓
เวลา 16.๐๗

กรมการปกครอง
เลขรับ 51670
วันที่ 29 ก.ค. 2563
เวลา 13.38 น.

ที่ กค ๐๔๑๐.๓/ว ๓๓๑

กรมบัญชีกลาง

ถนนพระรามที่ ๖ กทม. ๑๐๔๐๐

๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๓

เรื่อง การกำหนดรหัสบัญชีย่อยในการเบิกจ่ายเงินจากคลังเพื่อแก้ไขปัญหา เยียวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙

เรียน อธิบดีกรมการปกครอง

สิ่งที่ส่งมาด้วย ตารางรหัสบัญชีย่อยในบัญชีแยกประเภทของบัญชีค่าใช้จ่ายช่วยเหลือตามมาตรการของรัฐ รหัสบัญชีแยกประเภท 5107010113 เพื่อแก้ไขปัญหา เยียวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙

ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ในประเทศไทย ซึ่งเป็นโรคอุบัติใหม่ที่ยังไม่มียารักษาและวัคซีนป้องกัน และยังไม่สามารถคาดการณ์ได้ว่าการระบาดของโรคดังกล่าวจะสิ้นสุดลงเมื่อใด ซึ่งเป็นภัยพิบัติสาธารณะที่ส่งผลกระทบอย่างรุนแรงต่อชีวิตและสุขภาพอนามัยของประชาชน และต่อความมั่นคงทางเศรษฐกิจของประเทศอย่างยิ่งยวด ถือเป็นความจำเป็นเร่งด่วนที่ต้องแก้ไขสถานการณ์และหยุดยั้งการแพร่ระบาดของโรคดังกล่าว โดยเฉพาะอย่างยิ่งการสร้างความร่วมมือทางด้านสาธารณสุขของประเทศเพื่อรองรับวิกฤตการณ์ที่เกิดขึ้น การเยียวยาประชาชน เกษตรกร และผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบ ตลอดจนการฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม

กรมบัญชีกลางพิจารณาแล้ว ขอเรียนว่า เนื่องจากการเบิกจ่ายเงินจากคลังเพื่อแก้ไขปัญหา เยียวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ มีจำนวนแผนงานหรือโครงการจำนวนมาก ดังนั้น เพื่อให้รายงานการเงินสามารถแสดงข้อมูลการเบิกจ่ายเงินตามแผนงานหรือโครงการ ซึ่งเป็นประโยชน์ในการติดตาม ควบคุม กำกับ ดูแล การเบิกจ่ายเงินจากคลังของหน่วยงานของรัฐที่ได้รับการจัดสรรเงินดังกล่าว และกรมบัญชีกลางมีข้อมูลการใช้จ่ายเงินประกอบการจัดทำรายงานการเงินแผ่นดินเสนอรัฐสภาเพื่อแสดงให้เห็นถึงประสิทธิภาพการใช้จ่ายเงินของหน่วยงาน รวมทั้งรัฐบาลสามารถนำข้อมูลการใช้จ่ายเงินมาพิจารณากำหนดเชิงนโยบายในการบริหารประเทศต่อไป โดยให้มีการจำแนกข้อมูลการใช้จ่ายเงินหรือข้อมูลทางการเงินเพื่อจัดกลุ่มรายการทางการเงินที่มีลักษณะคล้ายคลึงกันไว้ด้วยกันผ่านการระบุรหัสบัญชีย่อย จึงได้กำหนดรหัสบัญชีย่อย เพื่อให้หน่วยงานใช้ในการบันทึกรายการขอเบิกเงินจากคลังในกรณีเบิกเป็นค่าใช้จ่าย ให้ใช้ชื่อบัญชีค่าใช้จ่ายช่วยเหลือตามมาตรการของรัฐ รหัสบัญชีแยกประเภท 5107010113 และระบุรหัสบัญชีย่อย ตามตารางรหัสบัญชีย่อยในบัญชีแยกประเภทของบัญชีค่าใช้จ่ายช่วยเหลือตามมาตรการของรัฐ รหัสบัญชีแยกประเภท 5107010113 เพื่อแก้ไขปัญหา เยียวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ทั้งนี้ ขอให้หน่วยงานที่ได้รับจัดสรรเงินเพื่อการดังกล่าวประสานกรมบัญชีกลาง (กองบัญชีภาครัฐ) ดำเนินการผูกความสัมพันธ์รหัสบัญชีย่อยกับรหัสหน่วยงานเพื่อใช้ในการบันทึกรายการขอเบิกเงินจากคลังต่อไป

อย่างไรก็ดี...

อย่างไรก็ดี หากหน่วยงานใดได้บันทึกรายการขอเบิกเงินจากคลังไปแล้ว โดยใช้ชื่อบัญชีแยกประเภทอื่น และ/หรือ ไม่ได้ระบุรหัสบัญชีย่อย ให้บันทึกปรับปรุงบัญชี ด้วยคำสั่งงาน ZGL_JV หรือ Web online บช 01 ประเภทเอกสาร JV ดังนี้

เดบิต บัญชีค่าใช้จ่ายช่วยเหลือตามมาตราการของรัฐ (51070101113) xx

(ระบุรหัสบัญชีย่อย)

เครดิต บัญชีค่าใช้จ่าย (ระบุประเภท) (5xxxxxxx) xx

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและแจ้งเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องทราบและถือปฏิบัติต่อไป
ทั้งนี้ สามารถดาวน์โหลดตารางรหัสบัญชีย่อยดังกล่าวได้ที่เว็บไซต์กรมบัญชีกลาง www.cgd.go.th

ขอแสดงความนับถือ



(นายภูมิศักดิ์ อรัญญาเกษมสุข)

อธิบดีกรมบัญชีกลาง

กองบัญชีภาครัฐ

กลุ่มงานระบบบัญชีภาครัฐ

โทร. ๐ ๒๑๒๗ ๗๔๐๗ - ๑๐

โทรสาร ๐ ๒๑๒๗ ๗๔๑๑

ตารางรหัสบัญชีย่อยในบัญชีแยกประเภทของบัญชีค่าใช้จ่ายช่วยเหลือตามมาตราการของรัฐ
รหัสบัญชีแยกประเภท 5107010113 เพื่อแก้ไขปัญหา เยียวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม
ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙
แบบหนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค ๐๔๑๐.๓/ว ๓๓๑ ลงวันที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๓

ความเป็นมา

ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ในประเทศไทย ซึ่งเป็นโรคอุบัติใหม่ที่ยังไม่มียารักษาและวัคซีนป้องกัน และยังไม่สามารถคาดการณ์ได้ว่าการระบาดของโรคดังกล่าวจะสิ้นสุดลงเมื่อใด ซึ่งเป็นภัยพิบัติสาธารณะที่ส่งผลกระทบต่อชีวิตและสุขภาพอนามัยของประชาชน และต่อความมั่นคงทางเศรษฐกิจของประเทศอย่างยิ่งยวด ถือเป็นความจำเป็นเร่งด่วนที่ต้องแก้ไขสถานการณ์และหยุดยั้งการแพร่ระบาดของโรคดังกล่าว โดยเฉพาะอย่างยิ่งการสร้างความร่วมมือทางด้านสาธารณสุขของประเทศเพื่อรองรับวิกฤตการณ์ที่เกิดขึ้น การเยียวยาประชาชน เกษตรกร และผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบ ตลอดจนการฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม

รัฐบาลจึงจำเป็นต้องแก้ไขปัญหาดังกล่าว เยียวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์จากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ โดยพิจารณาจัดสรรเงินให้แก่หน่วยงานของรัฐเพื่อดำเนินการตามแผนงานหรือโครงการในการแก้ไขปัญหาการระบาดของโรค การช่วยเหลือ เยียวยา ชดเชย รวมถึงฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรค

ดังนั้น เพื่อให้รายงานการเงินสามารถแสดงข้อมูลการเบิกจ่ายเงินตามแผนงานหรือโครงการซึ่งจะเป็นประโยชน์ในการติดตาม ควบคุม กำกับ ดูแล การเบิกจ่ายเงินจากคลังของหน่วยงานของรัฐที่ได้รับการจัดสรรเงินดังกล่าว และกรมบัญชีกลางมีข้อมูลการใช้จ่ายเงินประกอบการจัดทำรายงานการเงินแผ่นดินเสนอรัฐสภาเพื่อแสดงให้เห็นถึงประสิทธิภาพการใช้จ่ายเงินของหน่วยงาน รวมทั้งรัฐบาลสามารถนำข้อมูลการใช้จ่ายเงินมาพิจารณากำหนดเชิงนโยบายในการบริหารประเทศต่อไป โดยให้มีการจำแนกข้อมูลการใช้จ่ายเงินหรือข้อมูลทางการเงินเพื่อจัดกลุ่มรายการทางการเงินที่มีลักษณะคล้ายคลึงกันไว้ด้วยกันผ่านการระบุรหัสบัญชีย่อย จึงได้กำหนดรหัสบัญชีย่อย เพื่อให้หน่วยงานใช้ในการบันทึกรายการขอเบิกเงินจากคลังในกรณีเบิกเป็นค่าใช้จ่าย ให้ใช้ชื่อบัญชีค่าใช้จ่ายช่วยเหลือตามมาตราการของรัฐ รหัสบัญชีแยกประเภท 5107010113 และระบุรหัสบัญชีย่อย ตามตารางรหัสบัญชีย่อยในบัญชีแยกประเภทดังกล่าว

วัตถุประสงค์

๑. เพื่อให้รายงานการเงินของหน่วยงานของรัฐที่ได้รับการจัดสรรเงินสามารถแสดงข้อมูลการใช้จ่ายเงินตามแผนงานหรือโครงการเพื่อแก้ไขปัญหา เยียวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์จากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ได้อย่างครบถ้วน ถูกต้อง โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้

๒. เพื่อให้หน่วยงานของรัฐที่ได้รับการจัดสรรเงินมีข้อมูลที่จะใช้ประโยชน์ในการติดตาม ควบคุม กำกับ ดูแล การเบิกจ่ายเงินจากคลังตามแผนงานหรือโครงการ

๓. เพื่อสะท้อนการใช้จ่ายเงินในการแก้ไขปัญหา เยียวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์จากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ตามแผนงานหรือโครงการ โดยรัฐบาลสามารถนำข้อมูลการใช้จ่ายเงินมาพิจารณการบริหารประเทศในเชิงนโยบายต่อไป

รหัสบัญชีย่อย

ให้หน่วยงานระบุรหัสบัญชีย่อยในบัญชีแยกประเภทดังกล่าว สำหรับหน่วยงานที่ใช้เครื่อง GFMIS Terminal ให้ระบุรหัสบัญชีย่อยในช่อง "BANK BOOK" และหน่วยงานที่ใช้ระบบ GFMIS Web Online ให้ระบุรหัสบัญชีย่อยในช่อง "ข้อความ" โดยมีรายละเอียดรหัสบัญชีย่อยตามตาราง ดังนี้

ลำดับ	แผนงานหรือโครงการ	รหัสบัญชีย่อย		ชื่อบัญชีย่อย ของบัญชีค่าใช้จ่ายช่วยเหลือ ตามมาตรการของรัฐ รหัสบัญชีแยกประเภท 5107010113
		เงินงบประมาณ	เงินกู้	
๑.	แผนงานหรือโครงการที่มีวัตถุประสงค์ทางการแพทย์และสาธารณสุข เพื่อแก้ไขปัญหาการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙			
๑.๑	แผนงานหรือโครงการเพื่อรองรับค่าใช้จ่ายค่าเยียวยา ค่าชดเชย และค่าเสี่ยงภัย สำหรับบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข รวมถึงผู้มีหน้าที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนค่าใช้จ่ายในการจัดหาผู้ชำนาญการทั้งในประเทศและต่างประเทศ			
๑.๑.๑	ค่าเยียวยาสำหรับบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข รวมถึงผู้มีหน้าที่เกี่ยวข้อง	C11101	C31101	ค่าเยียวยาสำหรับบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข รวมถึงผู้มีหน้าที่เกี่ยวข้อง
๑.๑.๒	ค่าชดเชยสำหรับบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข รวมถึงผู้มีหน้าที่เกี่ยวข้อง	C11102	C31102	ค่าชดเชยสำหรับบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข รวมถึงผู้มีหน้าที่เกี่ยวข้อง
๑.๑.๓	ค่าเสี่ยงภัยสำหรับบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข รวมถึงผู้มีหน้าที่เกี่ยวข้อง	C11103	C31103	ค่าเสี่ยงภัยสำหรับบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข รวมถึงผู้มีหน้าที่เกี่ยวข้อง
๑.๑.๔	ค่าใช้จ่ายในการจัดหาผู้ชำนาญการทั้งในประเทศและต่างประเทศ	C11104	C31104	ค่าใช้จ่ายในการจัดหาผู้ชำนาญการทั้งในประเทศและต่างประเทศ
๑.๒	แผนงานหรือโครงการเพื่อจัดซื้อจัดหาอุปกรณ์ทางการแพทย์และสาธารณสุข ยารักษาโรค วัคซีนป้องกันโรค และห้องปฏิบัติการทางการแพทย์			
๑.๒.๑	การจัดซื้อจัดหาอุปกรณ์ทางการแพทย์และสาธารณสุข	C11201	C31201	อุปกรณ์ทางการแพทย์และสาธารณสุข
๑.๒.๒	การจัดซื้อจัดหายารักษาโรค	C11202	C31202	ยารักษาโรค
๑.๒.๓	การจัดซื้อจัดหาวัคซีนป้องกันโรค	C11203	C31203	วัคซีนป้องกันโรค
๑.๒.๔	การจัดซื้อจัดหาห้องปฏิบัติการทางการแพทย์	C11204	C31204	ห้องปฏิบัติการทางการแพทย์

ลำดับ	แผนงานหรือโครงการ	รหัสบัญชีย่อย		ชื่อบัญชีย่อย ของบัญชีค่าใช้จ่ายช่วยเหลือ ตามมาตราการของรัฐ รหัสบัญชีแยกประเภท 5107010113
		เงินงบประมาณ	เงินกู้	
๑.๓	แผนงานหรือโครงการเพื่อรองรับค่าใช้จ่ายที่จำเป็นต่อการบำบัดรักษา ป้องกัน ควบคุมโรค รวมทั้ง การวิจัยพัฒนาทางการแพทย์และสาธารณสุขเพื่อการฟื้นฟูด้านสาธารณสุขของประเทศ			
๑.๓.๑	ค่าใช้จ่ายที่จำเป็นต่อการบำบัด รักษาโรค	C11301	C31301	การบำบัดรักษาโรค
๑.๓.๒	ค่าใช้จ่ายที่จำเป็นต่อการป้องกัน ควบคุมโรค	C11302	C31302	การป้องกันควบคุมโรค
๑.๓.๓	ค่าใช้จ่ายการวิจัยพัฒนา ทางการแพทย์และสาธารณสุข	C11303	C31303	การวิจัยพัฒนาทางการแพทย์ และสาธารณสุข
๑.๓.๔	ค่าใช้จ่ายในการจัดหาผู้ช่วยเหลือ เจ้าหน้าที่ เจ้าหน้าที่ หรือบุคลากรทางการแพทย์ ในการป้องกันและควบคุมโรค	C11304	C31304	ค่าใช้จ่ายในการจัดหา ผู้ช่วยเหลือเจ้าหน้าที่ เจ้าหน้าที่ หรือบุคลากร ทางการแพทย์
๑.๔	แผนงานหรือโครงการเพื่อการเตรียมความพร้อมด้านสถานพยาบาล และค่าใช้จ่ายในการรักษา พยาบาล และค่าใช้จ่ายในการกักตัวผู้มีความเสี่ยงในการติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙			
๑.๔.๑	ค่าใช้จ่ายการเตรียมความพร้อม ด้านสถานพยาบาล	C11401	C31401	สถานพยาบาล
๑.๔.๒	ค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาล	C11402	C31402	การรักษาพยาบาล
๑.๔.๓	ค่าใช้จ่ายในการกักตัว ผู้มีความเสี่ยง	C11403	C31403	การกักตัวผู้มีความเสี่ยง
๑.๕	แผนงานหรือโครงการด้านสาธารณสุขเพื่อรับมือสถานการณ์ฉุกเฉิน อันเนื่องมาจากการระบาด ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙			
๑.๕.๑	ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุข เพื่อรับมือสถานการณ์ฉุกเฉิน	C11501	C31501	ด้านสาธารณสุขเพื่อรับมือ สถานการณ์ฉุกเฉิน

ลำดับ	แผนงานหรือโครงการ	รหัสบัญชีย่อย		ชื่อบัญชีย่อย ของบัญชีค่าใช้จ่ายช่วยเหลือ ตามมาตรการของรัฐ รหัสบัญชีแยกประเภท 5107010113
		เงินงบประมาณ	เงินกู้	
๒.	แผนงานหรือโครงการที่มีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือ เยียวยา และชดเชยให้กับภาคประชาชน เกษตรกร และผู้ประกอบการ ซึ่งได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของ ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙			
๒.๑	แผนงานหรือโครงการเพื่อช่วยเหลือ เยียวยา และชดเชย ให้แก่ประชาชน ซึ่งได้รับผลกระทบ จากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙			
๒.๑.๑	ค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือ เยียวยา ชดเชยรายได้ ให้แก่ประชาชน	C12101	C32101	มาตรการชดเชยรายได้ ประชาชน COVID - 19
๒.๑.๒	ค่าใช้จ่ายเงินเยียวยาเพิ่มเติม จากเบี้ยความพิการ	C12102	C32102	เงินเยียวยาคนพิการ COVID - 19
๒.๑.๓	ค่าใช้จ่ายเงินเยียวยาเพิ่มเติม จากเงินอุดหนุนเลี้ยงดู เด็กแรกเกิด	C12103	C32103	เงินเยียวยาเด็กแรกเกิด COVID - 19
๒.๑.๔	ค่าใช้จ่ายเงินเยียวยาเพิ่มเติม จากเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	C12104	C32104	เงินเยียวยาผู้สูงอายุ COVID - 19
๒.๑.๕	ค่าใช้จ่ายเพื่อแก้ไขปัญหา เยียวยา ชดเชย ให้แก่ผู้มีบัตรสวัสดิการ แห่งรัฐและยังไม่ได้รับ ความช่วยเหลือเยียวยาใด ๆ ของภาครัฐ	C12105	C32105	เงินเยียวยา COVID-19 บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
๒.๒	แผนงานหรือโครงการเพื่อช่วยเหลือ เยียวยา และชดเชย ให้แก่เกษตรกร ซึ่งได้รับผลกระทบ จากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙			
๒.๒.๑	ค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือ เยียวยา ชดเชยรายได้ ให้แก่เกษตรกร	C12201	C32201	มาตรการชดเชยรายได้ เกษตรกร COVID - 19
๒.๓	แผนงานหรือโครงการเพื่อช่วยเหลือ เยียวยา และชดเชย ให้แก่ผู้ประกอบการ ซึ่งได้รับผลกระทบ จากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙			
๒.๓.๑	ค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือ เยียวยา ชดเชยรายได้ ให้แก่ ผู้ประกอบการ	C12301	C32301	มาตรการชดเชยรายได้ ผู้ประกอบการ COVID - 19

ลำดับ	แผนงานหรือโครงการ	รหัสบัญชีย่อย		ชื่อบัญชีย่อย ของบัญชีค่าใช้จ่ายช่วยเหลือ ตามมาตรการของรัฐ รหัสบัญชีแยกประเภท 5107010113
		เงินงบประมาณ	เงินกู้	
๒.๔	แผนงานหรือโครงการเพื่อแก้ไขปัญหา เยียวยา และชดเชยประชาชน เกษตรกร และผู้ประกอบการ เพื่อรับมือสถานการณ์ฉุกเฉิน อันเนื่องมาจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙			
๒.๔.๑	ค่าใช้จ่ายเพื่อแก้ไขปัญหา เยียวยา ชดเชย เพื่อรับมือ สถานการณ์ฉุกเฉิน ให้แก่ ประชาชน	C12401	C32401	การรับมือสถานการณ์ฉุกเฉิน เพื่อประชาชน
๒.๔.๒	ค่าใช้จ่ายเพื่อแก้ไขปัญหา เยียวยา ชดเชย เพื่อรับมือ สถานการณ์ฉุกเฉิน ให้แก่ เกษตรกร	C12402	C32402	การรับมือสถานการณ์ฉุกเฉิน เพื่อเกษตรกร
๒.๔.๓	ค่าใช้จ่ายเพื่อแก้ไขปัญหา เยียวยา ชดเชย เพื่อรับมือ สถานการณ์ฉุกเฉิน ให้แก่ ผู้ประกอบการ	C12403	C32403	การรับมือสถานการณ์ฉุกเฉิน สำหรับผู้ประกอบการ
๓.	แผนงานหรือโครงการที่มีวัตถุประสงค์เพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม ที่ได้รับผลกระทบ จากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙			
๓.๑	แผนงานหรือโครงการลงทุนและกิจกรรมการพัฒนาที่สามารถ พลิกฟื้นกิจกรรมทางเศรษฐกิจ เพิ่มศักยภาพ และยกระดับการค้า การผลิต และการบริการในสาขาเศรษฐกิจที่สำคัญของประเทศ โดยครอบคลุมภาคเกษตรกรรม อุตสาหกรรม การค้าและการลงทุน ท่องเที่ยวและบริการ			
๓.๑.๑	ค่าใช้จ่ายในการพัฒนา พลิกฟื้น เพิ่มศักยภาพ ภาคเกษตรกรรม	C13101	C33101	การพัฒนา พลิกฟื้น เพิ่มศักยภาพ ยกระดับ ภาคเกษตรกรรม
๓.๑.๒	ค่าใช้จ่ายในการพัฒนา พลิกฟื้น เพิ่มศักยภาพ ภาคอุตสาหกรรม	C13102	C33102	การพัฒนา พลิกฟื้น เพิ่มศักยภาพ ยกระดับ ภาคอุตสาหกรรม
๓.๑.๓	ค่าใช้จ่ายในการพัฒนา พลิกฟื้น เพิ่มศักยภาพ ด้านการค้า และการลงทุน	C13103	C33103	การพัฒนา พลิกฟื้น เพิ่มศักยภาพ ยกระดับ ด้านการค้าและการลงทุน
๓.๑.๔	ค่าใช้จ่ายในการพัฒนา พลิกฟื้น เพิ่มศักยภาพ ด้านการท่องเที่ยว และบริการ	C13104	C33104	การพัฒนา พลิกฟื้น เพิ่มศักยภาพ ยกระดับ ด้านการท่องเที่ยวและบริการ

ลำดับ	แผนงานหรือโครงการ	รหัสบัญชีย่อย		ชื่อบัญชีย่อย ของบัญชีค่าใช้จ่ายช่วยเหลือ ตามมาตรการของรัฐ รหัสบัญชีแยกประเภท 5107010113
		เงินงบประมาณ	เงินกู้	
๓.๒	แผนงานฟื้นฟูเศรษฐกิจท้องถิ่นและชุมชนผ่านการดำเนินโครงการหรือกิจกรรม เพื่อสร้างงานสร้างอาชีพ โดยการส่งเสริมตลาดสำหรับผลผลิต และผลิตภัณฑ์ของธุรกิจชุมชนที่เชื่อมโยงกับการท่องเที่ยวหรือภาคบริการอื่น การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานในชุมชน การจัดหาปัจจัยการผลิตและสิ่งอำนวยความสะดวกที่จำเป็นสำหรับการพัฒนาผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นและชุมชน รวมทั้งการสร้างการเข้าถึงช่องทางการตลาด พร้อมทั้งยกระดับมาตรฐานคุณภาพและมูลค่าเพิ่มของสินค้าและผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นและชุมชน			
๓.๒.๑	ค่าใช้จ่ายแผนฟื้นฟูเศรษฐกิจท้องถิ่นและชุมชน	C13201	C33201	การฟื้นฟูเศรษฐกิจท้องถิ่นและชุมชน
๓.๒.๒	ค่าใช้จ่ายแผนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานในชุมชน	C13202	C33202	การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานในชุมชน
๓.๒.๓	ค่าใช้จ่ายแผนจัดหาปัจจัยการผลิตและสิ่งอำนวยความสะดวกที่จำเป็นสำหรับการพัฒนาผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นและชุมชน	C13203	C33203	การจัดหาปัจจัยการผลิตและสิ่งอำนวยความสะดวกที่จำเป็นสำหรับการพัฒนาผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นและชุมชน
๓.๒.๔	ค่าใช้จ่ายแผนสร้างการเข้าถึงช่องทางการตลาด	C13204	C33204	การสร้างการเข้าถึงช่องทางการตลาด
๓.๒.๕	ค่าใช้จ่ายแผนยกระดับมาตรฐานคุณภาพและมูลค่าเพิ่มของสินค้าและผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นและชุมชน	C13205	C33205	การยกระดับมาตรฐานคุณภาพและมูลค่าเพิ่มของสินค้าและผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นและชุมชน
๓.๒.๖	ค่าใช้จ่ายโครงการจ้างงานสร้างอาชีพ ให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙	C13206	C33206	การจ้างงานประชาชน COVID - 19

ลำดับ	แผนงานหรือโครงการ	รหัสบัญชีย่อย		ชื่อบัญชีย่อย ของบัญชีค่าใช้จ่ายช่วยเหลือ ตามมาตรการของรัฐ รหัสบัญชีแยกประเภท 5107010113
		เงินงบประมาณ	เงินกู้	
๓.๓	แผนงานหรือโครงการเพื่อส่งเสริมและกระตุ้นการบริโภคภาคครัวเรือนและเอกชน รวมถึงการลงทุนต่าง ๆ ของภาคเอกชน เพื่อให้สภาวะการบริโภคและการลงทุน กลับเข้าสู่ระดับปกติได้โดยเร็ว			
๓.๓.๑	ค่าใช้จ่ายเพื่อส่งเสริมและกระตุ้น การบริโภคภาคครัวเรือน	C13301	C33301	การส่งเสริมและกระตุ้น การบริโภคภาคครัวเรือน
๓.๓.๒	ค่าใช้จ่ายเพื่อส่งเสริมและกระตุ้น การบริโภคภาคเอกชน	C13302	C33302	การส่งเสริมและกระตุ้น การบริโภคภาคเอกชน
๓.๓.๓	ค่าใช้จ่ายเพื่อส่งเสริมและกระตุ้น การลงทุนภาคเอกชน	C13303	C33303	การส่งเสริมและกระตุ้น การลงทุนภาคเอกชน
๓.๓.๔	ค่าใช้จ่ายโครงการเราเที่ยวด้วยกัน	C13304	C33304	โครงการเราเที่ยวด้วยกัน
๓.๓.๕	ค่าใช้จ่ายโครงการกำลังใจ	C13305	C33305	โครงการกำลังใจ
๓.๔	แผนงานพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานผ่านการดำเนินโครงการหรือกิจกรรมเพื่อสร้างความมั่นคง ทางเศรษฐกิจ ยกระดับโครงสร้างพื้นฐาน และสนับสนุนกระบวนการผลิต เพื่อการพัฒนาประเทศ ในระยะต่อไป			
๓.๔.๑	ค่าใช้จ่ายด้านการพัฒนา โครงสร้างพื้นฐานเพื่อสร้าง ความมั่นคงทางเศรษฐกิจ	C13401	C33401	การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน เพื่อสร้างความมั่นคง ทางเศรษฐกิจ
๓.๔.๒	ค่าใช้จ่ายด้านการยกระดับ โครงสร้างพื้นฐาน เพื่อการพัฒนาประเทศ	C13402	C33402	การยกระดับโครงสร้าง พื้นฐานเพื่อการพัฒนา ประเทศ
๓.๔.๓	ค่าใช้จ่ายด้านการสนับสนุน กระบวนการผลิต เพื่อการพัฒนาประเทศ	C13403	C33403	การสนับสนุนกระบวนการ ผลิตเพื่อการพัฒนาประเทศ

หมายเหตุ

กรณีหน่วยงานมีแผนงานหรือโครงการย่อยนอกเหนือจากที่ได้กำหนดรหัสบัญชีย่อย ตามตารางดังกล่าวข้างต้น ให้ประสานงานกับกรมบัญชีกลาง (กองบัญชีภาครัฐ) เพื่อกำหนดรหัสบัญชีย่อย/ ชื่อบัญชีย่อย เพิ่มเติมให้ต่อไป